



Ông Nguyễn Tiến Đạt – Phó TGD SBIC, Trưởng Ban chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ Tổng Công ty phát biểu tại buổi Lễ

SBIC PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2022

✿ P. V

Ngày 06/5, tại Công ty TNHH MTV Đóng tàu & Công nghiệp hàng hải Sài Gòn (Saigon Shipmarin), Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) đã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2022 với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19” với sự tham gia của 14 đơn vị trong Tổng Công ty.

Năm 2021, các đơn vị thành viên của Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy đã gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra làm sản xuất kinh doanh bị đình trệ, phát sinh chi phí lớn cho phòng chống dịch, người lao động thiếu việc làm, thu nhập giảm,... Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc SBIC và Lãnh đạo các đơn vị thành viên đã cùng nhau khắc phục khó khăn, vừa chống dịch vừa sản xuất, đạt được nhiều thành quả hết sức đáng ghi nhận.

Các đơn vị thành viên trong Tổng công ty luôn quan tâm đến công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ). Đó là việc đảm bảo trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, chăm sóc sức khỏe người lao động, thực hiện các biện pháp về kỹ thuật an toàn – phòng chống cháy nổ, các biện pháp kỹ thuật vệ sinh lao động phòng chống độc hại, cải thiện điều kiện lao động, bảo vệ môi trường, tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện (ATVSLĐ).

Ông Nguyễn Tiến Đạt – Phó TGD SBIC, Trưởng Ban chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ cho biết: Tổng



Các đơn vị thành viên cùng các ban, ngành liên quan tham dự buổi lễ



Các đơn vị thành viên ký Cam kết thi đua công tác ATVSLĐ năm 2022



Diễn tập phòng cháy chữa cháy



Ông Nguyễn Tiến Đạt – Phó TGD SBIC trao giấy khen cho các đơn vị đã đạt thành tích trong công tác ATVSLĐ năm 2021



Diễn tập cấp cứu tại hiện trường



Ông Trần Bá Thành - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty trao giấy khen cho các cá nhân

Công ty bước vào thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 trong khi đại dịch Covid - 19 chưa có dấu hiệu kết thúc và tình hình kinh tế thế giới, trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, tuy vậy vấn đề an toàn trong lao động sản xuất là vấn đề luôn được các cấp Lãnh đạo Tổng Công ty, các đơn vị thành viên luôn hướng tới. 📌